
ทปอ.หนุนปรับโครงสร้างแยก สกอ.
นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ย. 2558

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึง แนวคิดที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
นำเสนอการปรับโครงสร้าง ศธ. ต่อคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา
ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะแยกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ออกจาก ศธ. และจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ ว่า ทปอ. เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว
และเห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุด เพราะตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ สกอ.มาอยู่ภายใต้ ศธ.
ทำให้เห็นว่ามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งทาง ทปอ.พร้อมจะเข้าไปหารือ และเสนอแนะเรื่องนี้ต่อ พล.อ.ดาว์พงษ์
รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกกฎหมายในการจัดตั้งกระทรวง เพราะขณะนี้ใน
ทปอ. มีอธิการบดีที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่หลายคน และเรื่องการแยกตัวออกจาก ศธ.
ก็เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่มาจาก ทปอ. ด้วย

ศ.ดร.ประสาทกล่าวต่อไปว่า สำหรับกระทรวงที่จะเกิดขึ้นใหม่นี้ ขอเสนอว่าควรมีหน้าที่หลัก 4
ประการคือ 1.เป็นผู้อำนวยความสะดวก 2.เป็นผู้ให้การสนับสนุน 3.เป็นผู้ประสานงานกับกระทรวง
หรือหน่วยงานต่างๆ และ 4.กำกับดูแลเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานหลักสูตร เป็นต้น
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
แม้ขณะนี้จะมีหลายคนมองว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ จะย้อนกลับไปเหมือนอดีต ซึ่งอย่าถือว่าเป็นการเสียของ
เพราะก่อนที่จะมารวมกันเราก็คิดว่ามันจะมีข้อดี แต่เมื่อมารวมจริงๆ กลับไม่เป็นเช่นนั้น เราก็ต้องปรับปรุง
และยกมาเป็นกรณีศึกษา ปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด.
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